



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564

เรื่อง

1. อธิบดีกรมข้าวลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์วิจัยวิจัยร้อยเอ็ดเน้นตอบสนองตลาดต่อยอดผล...
2. กรมฝนหลวงฯจัดซื้อเครื่องบินเน้นโปร่งใส-สร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
3. ผัก-ผลไม้ไทยครองใจพณิชย์ซีFTAสร้างความได้เปรียบ
4. ส่งออกข้าวไทย 2565 ไปไกลแค่ไหนเมื่อปัญหาเริ่มเรื้อรัง
5. ลำไยยักษ์'จัมโบ้'ผลใหญ่ เมล็ดลีบ
6. ชาวนาถูกสวมสิทธิ์เบิกเงินเยียวยา
7. พัฒนาคุณภาพกาแฟดอยสะเก็ด
8. ชาวนา 4.59 ล้านครัวเรือนเฮ! ประกันรายได้ข้าว 1.36 แสนล.
9. 'กรมการค้าภายใน'ลุยจับผู้ขนย้ายมันสำปะหลังเกินน้ำหนัก
10. สนับสนุนเกษตรกรสู่ผลผลิตที่ดี
11. กรมการข้าวหนุนนาแปลงใหญ่ลำปาง

สื่อ

- แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
สยามรัฐ
เดลินิวส์
แนวหน้า

อธิบดีกรมข้าวลงพื้นที่ เยี่ยมศูนย์วิจัยร้อยเอ็ด เน้นตบสนองตลาด ต่อยอดผลผลิตชาวนา

นายชาติ บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด โดยมีนางวรินทร์ เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รักษาการ ผอ.ศูนย์วิจัยร้อยเอ็ด และผู้เกี่ยวข้อง ต้อนรับ พร้อมกับรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ที่ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ นายชาติ ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคก่อนจะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมกับแนะแนวทางในการทำงานให้สามารถจับ

เคลื่อนงานได้ อีกทั้งขอความร่วมมือในการเบิกจ่ายในทุกกิจกรรมให้คล่องเน้นย้ำเรื่องงานวิจัยที่เป็นหลัก ให้มีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด พี่น้องชาวนา ให้มากที่สุดต่อยอดพัฒนาสินค้าของจังหวัดได้

สำหรับศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดเป็นหน่วยงานภายในกองวิจัยและพัฒนากรมการข้าว ดูแลรับผิดชอบโครงการวิจัยและงานนโยบายของกรมการข้าวในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด และยโสธร มีวิสัยทัศน์คือ “วิจัยแก้ปัญหาชาวนาในพื้นที่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล” อีกทั้งเป็นตัวแทนของพื้นที่เป้าหมายในการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวโดยการดำเนินงานมีลักษณะเป็นระบบเครือข่ายในศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง และเชื่อมโยงกับกลุ่มต่างๆ ในกองวิจัยและพัฒนาข้าว ผลิตเมล็ดพันธุ์คัด/พันธุ์หลักให้ได้เมล็ดพันธุ์ตรงตามพันธุ์และมีคุณภาพตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์

กรมฝนหลวงฯจัดซื้อเครื่องบินเน้นโปร่งใส-สร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ

นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวง และการบินเกษตร เป็นประธานการประชุม (Kick off Meeting) และพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ห้องประชุมเทวกุล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมกับเปิดเผยว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มีการเสนอโครงการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง จำนวน 2 ลำ งบประมาณ 1,252.00 ล้านบาท ซึ่งได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (ก.ป.ท.) ให้เข้าร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้ร่วมลงนาม ประกอบด้วย นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ

ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้าน

คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พล.อ.อ.วิโรจน์ คงศักดิ์ นายสถาพร ทักชาติพงศ์ และนางนันทกาญจน์ สวัสดิ์ภักดี รวมถึง นายเผด็จศึก สิงห์ทอง ผู้ประสานโครงการฯ คณะผู้บริหารกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (ทีโออาร์) ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

นายสำเริงเปิดเผยอีกว่า สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ที่กรมฝนหลวง และการบินเกษตรได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรมการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตาม มาตรา 17 และมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ยกกระดับความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เนื่องจากจะมีการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจากภาคประชาชน โดยผ่านผู้สังเกตการณ์และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการภาครัฐ ก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยอย่างแท้จริง ตลอดจนส่งผลต่อการจัดทำดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (ซีพีไอ) ของประเทศไทย และส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติรวมทั้งส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมอีกด้วย



ลงนาม : นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม จัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง 2 ลำ ประจำปีงบประมาณ 2565 เน้นความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ผัก-ผลไม้ไทยครองใจชาวจีน FTAสร้างความได้เปรียบ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า กรมได้ติดตามสถิติการค้าสินค้าผักและผลไม้ของไทยในตลาดจีน พบว่าในช่วง 10 เดือนของปี 2564 (มกราคม-ตุลาคม) จีนมีการนำเข้าผักและผลไม้จากไทยสูงเป็นอันดับหนึ่ง โดยไทยครองส่วนแบ่งตลาดผักและผลไม้สูงถึง 45% ของการนำเข้าทั้งหมดของจีน ส่วนชนิดเป็นอันดับ 2 มีส่วนแบ่ง 14.01% และเวียดนามอันดับ 3 มีส่วนแบ่ง 6.45% แคนาดา อันดับ 4 มีส่วนแบ่ง 4.14% และนิวซีแลนด์ อันดับ 5 มีส่วนแบ่ง 3.75%

ทั้งนี้ส่วนแบ่งตลาดผักและผลไม้ของไทยในจีนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับสถิติการส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น โดยตัวเลขล่าสุดช่วง 11 เดือนของปี 2564 (มกราคม-พฤศจิกายน) ทำให้มูลค่า 6,013.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 81% และนำเข้าจากจีนมูลค่า 832.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 6.2% เกินดุลการค้า 5,180.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 105%

โดยในการส่งออกไปจีน เป็นการส่งออกผักมูลค่า 1,199.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 96% ทั้งนี้มันสำปะหลังส่งออกเป็นอันดับหนึ่ง มูลค่า 1,145.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่ม 90% รองลงมาคือ พริกสดและแช่เย็น มูลค่า 36.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่ม 157,369% ถั่วเขียวและถั่วทองแห้งมูลค่า 6.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่ม 131% และผลไม้ มูลค่า 4,613.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่ม 78% โดยทุเรียนสด ส่งออกเป็นอันดับหนึ่ง มูลค่า 3,054.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่ม 105% รองลงมาคือ มังคุดสด มูลค่า 506.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่ม 39% และลำไยสด มูลค่า 472.63 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ เพิ่ม 64% ส่วนการนำเข้าจากจีน มีสินค้าผัก เช่น เห็ดแห้ง แครอทสด แช่เย็น กะหล่ำปลีสด แช่เย็น และผลไม้เมืองหนาว เช่น แอปเปิ้ล องุ่นสด ลูกแพร์ และส้ม เป็นต้น

สำหรับปัจจัยที่ทำให้ผักและผลไม้ไทยครองส่วนแบ่งในตลาดจีนได้เป็นอันดับหนึ่ง นอกเหนือจากความนิยมในผักและผลไม้ของไทย ความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐาน ยังได้เครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างความได้เปรียบและขยายโอกาสทางการค้าคือ ความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับจีน (ACFTA) เพราะจีนได้ยกเลิกเก๊าะภาษีนำเข้าผักและผลไม้จากไทยทุกรายการตั้งแต่ปี 2546 จากเดิมเคยเก็บภาษี 10-30% ส่งผลให้การส่งออกเติบโตอย่างมาก โดยก่อนที่จะมีการค้าเสรี (FTA) ปี 2545 ไทยส่งออกไปจีนเพียง 136.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ปี 2563 ส่งออกมูลค่า 3,614.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2,547% เมื่อเทียบกับปี 2545

ส่วนข้อแนะนำในการส่งออกนั้น ผู้ส่งออกจะต้องให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยผักและผลไม้ เป็นสินค้าอาหาร จึงมีข้อกำหนดในการนำเข้าที่เข้มงวด เช่น ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกำกับทุกครั้ง ไม่มียาฆ่าแมลงและสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐานของจีน และบรรจุด้วยกรรมวิธีที่เหมาะสม และผลไม้บางชนิด เช่น ทุเรียน ลำไย มังคุด ลิ้นจี่ มะม่วง ที่ส่งออกไปจีนจะต้องมาจากแปลงปลูกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) และโรงคัดบรรจุที่ผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุ (GMP) จากกรมวิชาการเกษตรแล้วเท่านั้น

นอกจากนี้ล่าสุดจีนได้ออกระเบียบ Decree 248 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 กำหนดให้ผู้ผลิตอาหารจากต่างประเทศใน 18 กลุ่มสินค้า รวมถึงผลไม้แห้ง ผักสดและผักอบแห้ง ต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนส่งไปจีน ส่วนผู้ผลิตและส่งออกที่ไม่อยู่ใน 18 กลุ่มสินค้า สามารถขึ้นทะเบียนโดยตรงกับสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน หรือ GACC ผ่านทางเว็บไซต์ www.singlewindow.cn ซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยควรศึกษารายละเอียดให้มีความสำคัญกับขั้นตอน กระบวนการผลิตสินค้า การตรวจรับรองมาตรฐานต่างๆ และเตรียมปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของมาตรการใหม่ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้การส่งออกสินค้าและการค้าของไทยไม่สะดุด



ส่งออกข้าวไทย 2565
ไปไกลแค่ไหนเมื่อปัญหาทุรุมเร้า

ส่งออกข้าวไทย 2565 ไปไกลแค่ไหนเมื่อปัญหาทุรุมเร้า



เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า อุตสาหกรรมส่งออกของไทยในปัจจุบันเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในเวลานี้ ต้องยอมรับว่าตัวเลขการส่งออกของไทยค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับ นับจากการทยอยเปิดประเทศของประเทศคู่ค้าสำคัญ

กระนั้นสินค้าส่งออก 10 อันดับในช่วงครึ่งปีแรก กลับไม่ใช่ “ข้าว” แต่เป็นสินค้าในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเกษตรกรรม (กลีกรวม, กล้วยไม้, ประมง) สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร สินค้าแร่และเชื้อเพลิง

ตัวเลขการส่งออกข้าวในช่วง 6 เดือนแรกของปี (มกราคม-มิถุนายน 2564) ที่ถูกเปิดเผยจากกรมศุลกากร พบว่า มีการส่งออกข้าวปริมาณ 2,167,591 ตัน มูลค่า 41,507 ล้านบาท หรือ 1,369.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณส่งออกลดลง 25.8% และมูลค่าลดลง 33.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีการส่งออกปริมาณ 2,922,749 ตัน มูลค่า 62,041 ล้านบาท หรือ 1,980.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เรียกได้ว่า เป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากของผู้ค้าข้าวเพื่อการส่งออก เมื่อต้อง

พบเจอกับปัญหาและอุปสรรครอบด้าน ทั้งคู่แข่งที่มากขึ้น อัตราค่าเงินบาทที่ส่งผลต่อราคาข้าว และปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

หากจะย้อนไปในปี 2563 การส่งออกข้าวไทยพบว่ามีปริมาณรวม 5.72 ล้านตัน ซึ่งลดลง 24.54% แนนอนว่าปัญหาและอุปสรรคยังคงเป็นเรื่องเดิมที่ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ แม้ว่ากระทรวงพาณิชย์จะตั้งเป้าการส่งออกข้าวไทยปีนี้ไว้ที่ 6 ล้านตัน กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2564 มีปริมาณรวม 5,388,209 ตัน มูลค่า 95,234.4 ล้านบาท (3,015.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 2.56% แต่มูลค่าส่งออกลดลง 10.82% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2563 ที่มีการส่งออกปริมาณ 5,253,923 ตัน มูลค่า 106,785.8 ล้านบาท (3,422.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

และเมื่อพิจารณาตัวเลขการส่งออกข้าวล่าสุดมีความเป็นไปได้ว่า เป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเอาไว้ที่นั้น ไทยอาจสามารถทำได้ตามเป้า

ทว่า สิ่งที่น่าเป็นกังวลคือ อนาคตของข้าวเพื่อการส่งออกของไทยที่อาจเจอปัญหากรมเจ้าหลายด้าน ทั้งสภาพภูมิอากาศที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเวลานี้ กับปรากฏการณ์ลานีญา เอลนีโญ ที่จะส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนและจะกระทบต่อการเกษตรอาจไม่ได้ปริมาณผลผลิตตามที่ต้องการ

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการแข่งขันใช้กฎหมายกีดกันระลอกของอียูและประเทศตะวันตก ภายใน 3-5 ปี เพราะการทำนาโดยวิธีการปล่อยน้ำซึ่งมีการปล่อยก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศสูงมาก และนั่นถือว่ารุนแรงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 25 เท่า โดยข้อกำหนดของสินค้าเพื่อการส่งออกในอนาคต จำเป็นที่จะต้องเป็นสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดการทำลายชั้นบรรยากาศโลก และผู้ส่งออกต้องอธิบายขั้นตอนการผลิตในรูปแบบของคาร์บอนเป็นศูนย์ต่อประเทศผู้นำเข้าอย่างชัดเจน แนนอนว่าไทยจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงโครงสร้างการผลิตข้าวเพื่อการส่งออกอย่างจริงจังในเร็ววัน เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีคาร์บอนที่อาจจะกระทบต้นทุนของข้าวในอนาคต

นอกจากนี้ ประเด็นคู่แข่งของผู้ส่งออกไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถละเลยได้ ไทยมีคู่แข่งคนสำคัญอย่าง อินเดีย เวียดนาม และปากีสถาน ที่กำลังเร่งพัฒนาข้าวเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดสำคัญของไทย เพราะดูจากสถิติของปี 2563 อินเดียสามารถส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ที่ 14 ล้านตัน เวียดนาม อันดับ 2 ที่ 6.3 ล้านตัน และอันดับ 3 คือ ไทย 5.72 ล้านตัน ปากีสถาน อันดับ 4 ที่ 4 ล้านตัน แต่จากปัจจัยที่กรมเจ้ามาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เดือนแรกของปี 2564 ไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับ 4 ตามหลังปากีสถาน ที่เบียดขึ้นมาอยู่ที่ 3 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยส่งออกข้าวได้น้อยลงส่วนหนึ่งเป็นเพราะราคาข้าวไทย เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งแล้ว ข้าวไทยมีราคาที่สูงกว่า แม้จะมีคุณภาพดีก็ตาม

ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยมองว่า ราคาข้าวไทยในปี 2565 น่าจะให้ภาพการเติบโตที่กระตือรือร้นเล็กน้อย จากปัจจัยหนุนสำคัญที่คาดว่าปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์น่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ผนวกกับค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มผันผวนอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จะช่วยหนุนการส่งออกข้าวไทยให้ดีขึ้นได้ในภาวะที่ไทยมีความพร้อมด้านผลผลิตในเกณฑ์ดี

ขณะที่อุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศน่าจะมีความฟื้นตัวตามเทรนด์ความมั่นคงด้านอาหาร ทำให้ราคามีโอกาสขยับขึ้นได้ แต่คงอยู่ในกรอบแคบๆ เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาในตลาดโลกที่รุนแรงและสถานการณ์โควิด-19 จากเชื้อกลายพันธุ์ (Omicron) ที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง

โดยศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยคาดว่า ราคาข้าวเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ในปี 2565 อาจอยู่ที่ราว 8,900-9,400 บาทต่อตัน หรือหดตัวร้อยละ 1.6 ถึงขยายตัวร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบเวลาเดียวกันกับปีก่อน นับเป็นราคาที่กระตือรือร้นหลังจากผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว

ในปี 2564 แต่คงเป็นการเติบโตบนฐานที่ต่ำ จึงนับว่ายังเป็นระดับราคาต่ำและให้ภาพราคาที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2564 มากนัก (ราคาข้าวเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีในช่วงปี 2559-2563 อยู่ที่ 10,259 ดอลลาร์ตัน)

โดยปัจจัยหนุนที่ทำให้ราคากระเตื้องขึ้นได้น่าจะมาจากปัจจัยด้านอุปทานที่คาดว่าปัญหา Supply Disruption จากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออกน่าจะคลี่คลายมากขึ้นในช่วงหลังกลางปี 2565 ซึ่งสมาคมเจ้าของเรือและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ หรือ BSAA คาดว่า ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือที่สูง อาจมีความเป็นไปได้ที่ยังคงต้องเผชิญปัญหานี้ต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี 2565 โดยเฉพาะเส้นทางหลักอย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ที่อาจจะเผชิญปัญหาความล่าช้าจากปกติที่ใช้เวลา 6 เดือน อาจขยายเป็น 1-2 ปี ส่งผลให้ผู้ประกอบการส่งออกมีต้นทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าตั้งแต่หลังกลางปี 2565 ปัญหาดังกล่าวน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นได้

ขณะที่ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มผันผวนอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จะช่วยหนุนให้การส่งออกข้าวไทยอาจทำได้ดีขึ้นท่ามกลางอุปสงค์ในประเทศที่น่าจะมีรองรับมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน และอุปสงค์จากต่างประเทศตามเทรนด์ความมั่นคงด้านอาหารและข้าวเป็นสินค้าจำเป็นต่อการบริโภค อันทำให้ภาพของราคาข้าวไทยน่าจะสามารถเติบโตกระเตื้องขึ้นได้ในภาวะที่ไทยมีความพร้อมด้านผลผลิตข้าวที่อยู่ในระดับสูง จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยตามวงรอบของปรากฏการณ์ลานีญา และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรระยะสั้นเฉพาะหน้าของภาครัฐที่จูงใจให้เกษตรกรยังคงมีการปลูกข้าวต่อไป

ปัจจุบันไทยมียุทธศาสตร์ข้าวไทยปี 2563-2567 ที่มีเป้าหมายในการก้าวขึ้นมเป็นผู้นำการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก โดยมีพันธกิจที่สำคัญ 4 ด้าน คือ ด้านการตลาดต่างประเทศ ด้านการตลาดภายในประเทศ ด้านการผลิตที่มีหัวใจสำคัญอยู่ที่การตอบสนองความต้องการของตลาดเป็นหลัก และด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปและนวัตกรรมจากข้าว

แต่คงต้องดูกันต่อไปว่า ปัจจัยแวดล้อม ปัญหาหาร์มเราที่จะส่งผลต่ออนาคตข้าวไทยทั้งเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งพัฒนาและปรับปรุงอย่างไร เพราะเพียงแค่ตำแหน่งข้าวที่ดีที่สุดในโลกจากงานประกวดข้าวโลกประจำปี 2564 ไม่อาจรับประกันได้ว่า อนาคตข้าวไทยจะสวยงาม.

ลำไยยักษ์'จัมโบ้'ผลใหญ่ เมล็ดลีบ



ลำไยยักษ์พันธุ์ "จัมโบ้" ลำไยสายพันธุ์ใหม่ ที่กรมวิชาการเกษตรได้มีหนังสือรับรองพันธุ์ขึ้นทะเบียนกรมวิชาการเกษตร ลำไยอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ได้จากการกลายพันธุ์มาจากการเพาะเมล็ด (คาดว่าน่าจะกลายมาจากพันธุ์ดอ) เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมต่อการบริโภคสด ผลมีขนาดใหญ่มากมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร มีขนาดผลใหญ่

กว่าลำไยเกรด A ที่ส่งขายยังต่างประเทศถึง 2 เท่า เป็นลำไยที่เนื้อหนาแข็งและแห้งไม่แฉะน้ำ, มีความหวานเฉลี่ย 13-15 เปอร์เซ็นต์ บริโภค ที่น่าสนใจคือเมล็ดลีบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ เมล็ดลีบเกือบทุกผล และได้มีการตั้งชื่อว่าพันธุ์ "จัมโบ้" (JUMBO) จากข้อมูลเดิมเจ้าของลำไยพันธุ์จัมโบ้นี้ อยู่ที่ จ.ลำพูน เป็นต้นที่ได้จากการปลูกด้วยเมล็ดและกลายพันธุ์มาดี

ลักษณะของการติดผลของลำไยพันธุ์นี้ อยู่ในระดับปานกลางก็จริง มีจำนวนผล 15-20

ผลต่อช่อ, ลักษณะผลจะกลมเป็น ผิวเปลือกเรียบมีสีน้ำตาลปนเหลือง เปลือกหนาประมาณ 1.3 มิลลิเมตร ในธรรมชาติจะออกดอกในช่วงเดือนมกราคมและเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนสิงหาคม เนื่องจากเป็นลำไยที่พบเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบในช่อค่อนข้างสูงมาก (แทบเรียกได้ว่า 100 เปอร์เซ็นต์) ใน 1 ช่อพบว่าผลลำไยยักษ์พันธุ์จัมโบ้ก็มีเมล็ดลีบ 100 เปอร์เซ็นต์ ถือเป็นพันธุ์ลำไยที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก รสชาติเหมือนลำไยพันธุ์ดอคือรสชาติหวาน มีเนื้อแห้งและกรอบ ขนาดผลใหญ่ 3-4 ซม.



ต้นมีการเจริญเติบโตเร็ว

วิธีบังคับให้ออกนอกฤดูกาลโดยใช้สารโพแทสเซียมคลอไรด์ ก็สามารถบังคับให้ลำไยออกดอกได้ดีทุกปีตามที่ต้องการ ลำไยยักษ์พันธุ์จัมโบ้ตอบสนองสารโพแทสเซียมคลอไรด์ได้ดีมาก ทำให้ลำไยพันธุ์นี้สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ในบ้านเราและบังคับให้ออกดอกได้ด้วยสารสารโพแทสเซียมคลอไรด์ได้อย่างง่ายดาย ที่ผ่านมาสวนคุณก็ได้ผลิตผลลำไย "ยักษ์จัมโบ้" ออกสู่ตลาด จำหน่ายออกจากสวนได้ กก.ละ 200-300 บาทที่เดียวมีคน



ดินไว้ 10-25

วัน พรวนย่อยดินอีก 1-2

ครั้ง วิธีการปลูก ระยะปลูก มีหลายระยะ ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย เช่น การจัดการโดยใช้เครื่องจักรก็จะใช้ระยะปลูกที่กว้างระหว่างแถวและต้น 8x8 เมตร หรือ 10x8 เมตร

สนใจสั่งซื้อจำนวนมาก

การปลูกลำไยให้โตดินหรือขุดหลุม ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ตก

เป็นต้น ส่วนถ้ามีพื้นที่น้อย ต้องการจำนวนต้นที่เยอะสามารถควบคุมทรงพุ่มได้ก็จะปลูกระยะถี่ลงมา เช่น ระยะ 7x5 เมตร หรือ 6x6 เมตร รองกันหลุมด้วยปุ๋ยคอกที่ข่อยสลายดีแล้วอัตรา 1-3 กิโลกรัมต่อหลุม โดยผสมกับหน้าดิน ใส่ลงหลุม พูนดินสูงจากปากหลุมประมาณ 15 เซนติเมตร ก่อนปลูก

ขุดหลุมให้มีขนาดเท่าถุงของดินกล้าพันธุ์ บริเวณก้นถุงใช้มีดคมกรีดจากก้นถุงขึ้นมา ปากถุงทั้งสองด้านแล้วดึงถุงพลาสติกออกกระวังอย่าให้ตุ้มดินแตก จากนั้นวางต้นลงหลุมกลบดินให้แน่น ปักไม้หลักและผูกเชือกยึดต้นเพื่อป้องกันต้นกล้าโยก รดน้ำให้ชุ่ม พรางแสงให้จนกระทั่งแตกยอดอ่อน อย่างน้อย 1 ครั้ง จึงค่อยเอาสแลนพรางแสงออก.

ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ รายงาน

ชวนหาถูกสวมสิทธิ์เบิกเงินเยียวยา

นายเอกชัยเหมื่อนอนอายุ 26 ปี อาชีพช่างนา
อยู่บ้านเลขที่ 2 หมู่ 1 ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง
จ.ปราจีนบุรี เดินทางเข้าร้องเรียนต่อผู้สื่อข่าวอ้างว่า
ถูกสวมสิทธิ์เบิกเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี
64/65 สอบถามนายเอกชัยเปิดเผยว่า ได้เข้าที่ดิน
ของนางมะลิชะอนันต์ ตามโฉนดเลขที่ 3652 เล่มที่
37 หน้า 52 พื้นที่ 30-3-75 ไร่ ทำสัญญาเช่าวันที่
16 พ.ค. 64 เริ่มทำนาและทำการเก็บเกี่ยวเมื่อเดือน
ส.ค. ที่ผ่านมาต่อมารัฐบาลประกาศช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้
ปลูกข้าวปี 64/65 ต่อมานายประทีป มีมุข ผอ.อบ.
หมู่ 7 ได้รวบรวมเอกสารของเกษตรกรเพื่อส่งให้
เกษตร อ.บ้านสร้าง ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร
เมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีเงินเข้าบัญชี ไปตรวจสอบ
ที่เกษตร อ.บ้านสร้างทราบว่านายประทีปมาเอาเอกสาร
คืนและนำเอกสารส่งใหม่เป็นชื่อนางนล็ก บุญจันทร์
ภรรยาของนายประทีป มาใส่แทนและรับเงินไป
2 งวด รวมเป็นเงินประมาณ 54,000 บาท
นายเอกชัยกล่าวต่อว่า หลังเกิดเหตุส่ง
หนังสือร้องเรียนไปยัง ผวจ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่
8 ธ.ค. 64 เพื่อขอให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด
และขอให้ทำเรื่องช่วยเหลือเกษตรกรที่ถูกกลั่นแกล้ง
ไม่ให้ได้รับการช่วยเหลือ พร้อมแนบหนังสือ
ร้องเรียนไปยังเกษตร อ.บ้านสร้าง แต่กลัวเรื่องจะ
เงียบหายไปเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรม ต่อมา
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบนายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร
นอก.บ้านสร้าง เปิดเผยว่าเป็นผู้รับทราบเรื่องดังกล่าว
แล้วมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบ พร้อมตั้งกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งสอง
ฝ่าย ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการสอบสวน และจะ
ทราบผลวันที่ 12 ม.ค. 65.



พัฒนาคุณภาพกาแฟดอยสะเก็ด



นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการการจัดการหลังเก็บเกี่ยวและการพัฒนา ฐานชุมชนสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (กาแฟอาราบิก้า) ณ สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ว่า กรมได้จับมือกับใจก้า ในการพัฒนากาแฟอาราบิก้าคุณภาพ ซึ่งใจก้ามีส่วนสำคัญที่ทำให้กาแฟในพื้นที่สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ประสบความสำเร็จ โดยได้ช่วยเหลือด้านวิชาการ ถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำสมาชิกสหกรณ์ในการพัฒนาการผลิตกาแฟให้มีคุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการปลูก การแปรรูป การทำกาแฟพิเศษ (Specialty Coffee) และกาแฟจากแหล่งเพาะปลูกเดี่ยว(single origin) นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเก็บกาแฟที่มีลักษณะสุกจัดเพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดี โดยการทำโรสเบนดัดดีดที่ข้อมือเกษตรกร เพื่อให้เป็นคู่มือเทียบสีในขณะเก็บเกี่ยวกาแฟ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกเก็บเมล็ดกาแฟที่มีระดับความสุกที่เหมาะสม ซึ่ง



จะทำให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพสูง โดยความร่วมมือในปีที่ 3 จะมีเป้าหมายการขยายผลไปสู่การพัฒนาการตลาด การจับคู่ธุรกิจต่อไป

ด้าน นายทศานีโร โมริตะ หัวหน้าผู้แทนสำนักงานใจก้าประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อแรกเริ่มโครงการในปี62 ได้มีการนำคณะทำงานของไทยเดินทางไปญี่ปุ่น เพื่อศึกษาการพัฒนาธุรกิจกาแฟของญี่ปุ่นและนำความรู้มาปรับกระบวนการพัฒนากาแฟในไทย แม้ช่วงสถานการณ์โควิดทำให้โครงการดำเนินการได้ล่าช้า แต่ทางใจก้าได้พยายามและผลักดันการเดินหน้าโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งผู้

เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น คือ นายโยคาเคะ มาช่วยดูแลกระบวนการผลิตกาแฟให้กับสมาชิกสหกรณ์ดอยสะเก็ดเป็นเวลา 1 ปี และในการเดินทางมาครั้งนี้ได้มีโอกาสไปชมสวนกาแฟที่บ้านปางบงของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดฯ ประทับใจที่ได้มีการนำวิธีการเก็บเกี่ยวที่มีคุณภาพมาช่วยกันมาใช้ในการเก็บเกี่ยวกาแฟเชอร์รี่ และจากที่โครงการจะสิ้นสุดปีนี้ ใจก้าอยากให้มีการสานต่อและมุ่งเน้นส่งเสริมการตลาดกับภาคเอกชนจึงควรมีการหารือและสานต่อโครงการนี้

นายประหยัด เสนน่อง ผู้จัดการ

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด กล่าวไว้ว่า สำหรับการผลิตกาแฟของสมาชิกนั้น จะใช้ความรู้จากใจกล้าส่งเสริมการปลูก การเก็บ ซึ่งสหกรณ์จะรับซื้อกาแฟจากสมาชิกโดยใช้ราคาปรับซื้อแบบขั้นบันได เพื่อจูงใจให้สมาชิกพัฒนาผลผลิตให้ได้คุณภาพ โดยในปี 2563 ได้มีการรวบรวมกาแฟกะลา จำนวน 17 ตัน และปี 64 จำนวน 22 ตัน ส่วนปี 65 มีแผนรวบรวมกาแฟกะลา จำนวน 35 ตัน และกาแฟเชอร์รี่ 18 ตัน จากเกษตรกร 7 หมู่บ้านที่ส่งให้สหกรณ์สหกรณ์ได้มีการทดสอบรสชาติทุกราย

นายอานนท์ พวงเสน คนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นลูกหลานสมาชิกสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง ในงานประกวดสุดยอดกาแฟไทยปี 2564 ประเภทคุณภาพกาแฟระดับดีมาก (very good) กาแฟอาราบิก้า กระบวนการแปรรูปด้วยวิธีเปียก (wet process)

คะแนนการชิม (cupping score) 83.03 รวมทั้งมีแบรนด์กาแฟ “DOI PANG BONG” เป็นของตนเองด้วย กล่าวไว้ว่า พ่อแม่ปลูกกาแฟ 40 ปี ตนเองเพิ่งกลับมาอยู่บ้านและเริ่มทำจริงจัง 4 ปี ทั้งนี้ ยอยากให้ประชาชนได้ลิ้มลองรสชาติ และทราบว่ากาแฟคุณภาพจากบ้านปางบงเป็นอย่างไร จึงได้เริ่มทำแบรนด์ DOI PANG BONG ออกมาสู่ตลาด โดยใช้ความรู้จากใจกล้าที่ถ่ายทอด จะเก็บกาแฟที่สุกเต็มที่ เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีออกมาเป็นกาแฟที่ดี ผลผลิตของตนจะได้ 2-3 ตันต่อปี พื้นที่ 30 ไร่ รายได้ต่อปีประมาณ 2-3 แสนบาทต่อปีโดยสหกรณ์จะรับซื้อกะลาจากเกษตรกร การพัฒนาต่อไปคือการรักษาพันธุ์ พัฒนาคุณภาพและมุ่งสู่เวทีประกวด เพื่อให้ทราบว่าต้องพัฒนาอะไรเพื่อตอบใจผู้บริโภค เชื่อว่าตลาดของกาแฟคุณภาพยังมี แต่ทำอย่างไรจะให้ผู้บริโภคยอมรับว่ามีกาแฟที่ดีที่ไหนบ้าง.

ชาวนา 4.59 ล้านครัวเรือนเฮ! ประกันรายได้ข้าว 1.36 แสน ล.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้โอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 แล้วกว่า 83,000 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 4.47 ล้านครัวเรือน และได้ช่วยค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วกว่า 53,000 ล้านบาท เกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 4.59 ล้านครัวเรือน รวมเป็นเงินที่จ่ายให้กับเกษตรกรแล้วกว่า 136,000 ล้านบาท

ขณะที่นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 24 ธ.ค. ที่ผ่านมา ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 64/65 งวดที่ 11 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 64/65 ที่ระวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยววันที่ 17-23 ธ.ค. 64 จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยตันละ 3,799.39 บาท, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยตันละ 3,132.40 บาท, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาเกณฑ์กลาง ชดเชยตันละ 1,068.33 บาท, ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 1,845.71 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ชดเชยตันละ 2,683.85 บาท “เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างงวดที่ 11 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ครัวเรือนละ 53,191.46 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 50,188.40 บาท โดย ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงแล้ว”.

'กรมการค้าภายใน'ลุยจับผู้ขนย้ายมันสำปะหลังเกินน้ำหนัก

ร้อยตรีจักราย อุดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรสำคัญที่ต้องมีการขออนุญาตขนย้าย เช่น มันสำปะหลังทั้งหัวมันสดและมันเส้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ำมันปาล์ม และกระเทียม เป็นต้น เพื่อป้องกันมิให้มีการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตของพี่น้องเกษตรกร ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สายตรวจกรมการค้าภายในสนธิกำลังร่วมกับตำรวจทางหลวง ดำเนินการตรวจสอบพบว่า ในพื้นที่อำเภอทาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มีรถบรรทุกพ่วงจำนวน 1 คัน ขนย้ายหัวมันสำปะหลังสด นำเข้ามาจากประเทศกัมพูชา เจ้าหน้าที่จึงเรียกตรวจสอบ

ผู้ขับรถบรรทุกพ่วงได้แสดงใบอนุญาตขนย้ายมันสำปะหลังสดและมันเส้น โดยมีต้นทางจากด่านช่องจอม อ.ทาบเชิง จ.สุรินทร์ ปลายทาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา น้ำหนักที่ได้รับอนุญาตขนย้ายอยู่ที่จำนวน 31,250

กิโลกรัม แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการชั่งพิสูจน์พบว่า มีน้ำหนัก 56,570 กิโลกรัม ซึ่งเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต 25,320 กิโลกรัม ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนประกาศ กกร. ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2564 เรื่องการควบคุมการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น อันเป็นความผิดตามมาตรา 25(7) และมีโทษตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เจ้าหน้าที่สายตรวจจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปราสาท เพื่อดำเนินคดีต่อไป

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า หากเกษตรกรรายใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งพบเห็นหรือทราบเบาะแส การกระทำความผิดเกี่ยวกับการขนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

สนับสนุนเกษตรกรกลุ่มผลิตที่ดี



โครงการเกษตรมาแปลงใหญ่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เป็นการร่วมมือระหว่างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดและเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่ จากการร่วมมือดังกล่าวได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ในปัจจุบัน มีทั้งหมด 149 แปลง เกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 ราย โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดได้ดำเนินงานตามนโยบายการผลิตและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพดีและเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรจากการเข้ามาช่วยเหลือแก้ปัญหาให้องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ส่งผลให้เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดด้านคุณภาพ การแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงการตลาดปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างเกษตรกร “กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด”

นางประธาน พาโคกทม ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า โดยจุดเด่นของกลุ่ม คือ ความเข้มแข็งสามัคคีของกลุ่ม ประธานและกรรมการกลุ่มมีความเป็นผู้นำสูง สมาชิกกลุ่มมีความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่ม กลุ่มสามารถผลิตข้าวตามระบบกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและมีการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

สามารถเป็นจุดศึกษาสูงงานและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเครือข่ายได้ การร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและเกษตรกรทำให้กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 แปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 และได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว GAP มาตรฐานข้าวอินทรีย์ Organic Thailand ปี พ.ศ. 2562-2564 มาตรฐานข้าว GI/EU/USDA พ.ศ. 2561-2564 และการรับรองข้าวอินทรีย์สากล ปี พ.ศ. 2561-2564

“กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด มีความรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกลุ่มนาแปลงใหญ่ ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้สมาชิกมองเห็นช่องทางการพัฒนาภาคเกษตรของไทยรู้ว่าอนาคตตนเองจะดำเนินไปอย่างไร และทาง

กลุ่มมีความมั่นใจว่า การเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ส่งผลให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ ซึ่งทางภาครัฐเองก็ได้เล็งเห็นความสำคัญและได้จัดสรรงบประมาณ ยกกระดับแปลงใหญ่ 5 ด้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความสุขและความภาคภูมิใจของกลุ่ม และเชื่อว่ากลุ่มสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืนแน่นอน”.

กรมการข้าวหนุนนาแปลงใหญ่ลำปาง

นายหลุย กัญทึยะ ประธานนาแปลงใหญ่ อ.สบปราบ จ.ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อเป็นศูนย์ข้าวชุมชน ทางกรมการข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ได้เข้ามาผลักดันสมาชิกรุ่นแปลงใหญ่ ส่งเสริมให้บริหาร จัดการ เช่น เรื่องเมล็ดพันธุ์ การทำนา ลดต้นทุนการผลิต และได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องจักร เช่น รถเกี่ยวข้าว รถไถ ฯลฯ อำนวยความสะดวกต่อการทำนา โดยครั้งแรกที่ทดลองปลูกในนา กรมการข้าวเข้ามาช่วยดูแลเรื่องการตรวจแปลงนาอย่างผ่านๆ แต่ครั้งต่อมา เมื่อนำเอารถเกี่ยวไม่ได้ทำความสะอาดเครื่อง ข้าวจึงไม่ได้คุณภาพดีเท่าที่ควร ทางศูนย์ข้าวฯ

เห็นความสำคัญของสมาชิกที่ทำข้าวส่งศูนย์ฯ ไม่มีเครื่องคัดเมล็ด ต้องไปคัดที่อ.แม่ทะ แต่จากนี้คงไม่ต้องลำบากเพราะมีทุกอย่างที่ศูนย์ฯ นอกจากนี้ ทางกรมการข้าวได้เข้ามาช่วยเหลือ อีกทั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว มาทำ MOU หรือทำสัญญาไว้ให้ราคาค่อนข้างดี กลุ่มสมาชิกจึงหันมาปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์ และปลูกข้าวอินทรีย์ขาย ส่งผลให้สมาชิกสามารถลืมตาอ้าปากได้ เพราะไม่มีความเดือดร้อนเรื่องตลาด ศูนย์ฯ รับซื้อของสมาชิกทั้งหมด แตกต่างจากเดิมที่ไม่เข้าใจการคัดเมล็ดพันธุ์ เมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาทำให้ชาวบ้านรู้จักขั้นตอนที่ถูกต้อง

ว่าทำอะไรให้ได้ผลดี แม้ผลผลิตไม่เท่ากัน แต่ราคาดีกว่าท้องตลาด และนี่คืออาชีพทำนาของเกษตรกรแปลงใหญ่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ที่ชาวนามีความเข้มแข็ง เข้าถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีมากขึ้น ได้รับโอกาสจากภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้เกิดทั้งรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากความร่วมมือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางและเกษตรกร แล้วการจัดทำเมล็ดข้าวพันธุ์ดี บนนาแปลงใหญ่เป็นการแก้ปัญหาและเพิ่มมูลค่าข้าว ถือว่าประสบความสำเร็จส่งผลผลิตดีขึ้น เนื่องจากมีการทำงานที่เป็นระบบ และได้มาตรฐานอย่างชัดเจน